

## **CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

### **Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026**

Họ và tên: **Hà Anh Dũng**, sinh ngày 14/5/1973 (48 tuổi); cư trú tại khu phố Bình Tây, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long. Bản thân tôi trưởng thành, gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hơn 13 năm tại Huyện đoàn Bình Long và Tỉnh đoàn Bình Phước; hơn 6 năm làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy tại Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước; đã được Tỉnh luân chuyển điều động giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bù Đốp gần 4 năm; gần 2 năm giữ cương vị là thành viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước; hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước. Cá nhân tôi vinh dự là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh suốt 16 năm (các khóa VII, VIII, IX tại các địa phương: Bình Long, Chơn Thành, Bù Đốp) và đảm nhiệm công việc của HĐND huyện, HĐND tỉnh trong lĩnh vực văn hóa – xã hội.

Tôi luôn ý thức rằng, đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, tham gia quyết định những vấn đề chủ trương, chính sách có liên quan đến địa phương.

Là đại biểu Hội đồng nhân dân, bản thân tôi luôn gần gũi, gắn bó, liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhất là cử tri nơi mình được vinh dự tín nhiệm lựa chọn, đồng thời chịu sự giám sát của cử tri; không ngừng nỗ lực để làm tốt vai trò “là cầu nối” giữa chính quyền địa phương với Nhân dân; càng gần dân càng học được nhiều điều bổ ích từ Nhân dân, cán bộ trong hệ thống chính trị đều từ chính Nhân dân mà ra và phải thực sự **vì hạnh phúc của người dân mà hành động**, làm những điều có ích cho sự nghiệp chung, góp phần vào xây dựng tỉnh nhà, mỗi huyện, thị xã, thành phố ngày càng giàu đẹp.

***Kính thưa quý cử tri!***

Đất nước ta đang khẳng định vị thế với “khát vọng Việt Nam hùng cường”, tỉnh Bình Phước chúng ta tự hào tiếp nối truyền thống đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo để biến khát vọng xây dựng Bình Phước giàu đẹp thành hiện thực, trong đó có thị xã Phước

Long. Nhìn tổng thể, tình hình quốc phòng - an ninh luôn ổn định, đảm bảo làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bộ mặt từ thị xã đến nông thôn khang trang hơn, cuộc sống của người dân thay đổi tốt hơn từng ngày.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả khách quan bên ngoài lẫn chủ quan của tỉnh, của thị xã như: năng lực cạnh tranh còn thấp so với các tỉnh, thành trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ, quy mô nền kinh tế nhỏ, chưa khai thác hết tiềm năng, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; tác động của dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, giá cả các mặt hàng chủ lực thiếu ổn định... gây khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ XII (2020-2025) đã đặt mục tiêu tiếp tục quan tâm đề “Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững”; “Khai thác, thu hút các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch, công nghiệp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; bảo vệ và cải thiện môi trường. Tập trung các nguồn lực để xây dựng thị xã sớm trở thành đô thị loại III”.

Xuất phát từ những thực tế trên, cùng chung sự trăn trở mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã xây dựng Phước Long trở thành đô thị văn minh, sinh thái, nghĩa tình, địa phương trọng điểm phát triển của tỉnh, làm cho người dân có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt đẹp hơn. Cá nhân tôi, với tư cách là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bên cạnh những vấn đề tập trung tổ chức triển khai để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ thị xã lần thứ XII đi vào cuộc sống, tôi xin trình bày những vấn đề quan tâm trong chương trình hành động của mình khi vinh dự tiếp tục được cử tri thị xã tín nhiệm chọn cử tôi tiếp tục là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

**Thứ nhất**, sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh ủng hộ, tạo điều kiện để mở rộng địa giới hành chính của thị xã về hướng Tây và Tây Nam nhằm tăng không gian đô thị của thị xã định hình trở thành một địa phương phát triển toàn diện theo xu thế xây dựng đô thị thông minh, sinh thái, tăng quy mô về dân số để phấn đấu xây dựng thị xã Phước

*Long trở thành đô thị loại III; để đảm bảo môi trường sinh thái cho đô thị trở thành nơi đáng sống, sẽ quan tâm để từng bước di dời các doanh nghiệp nằm trong khu dân cư vào các cụm công nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chú trọng khuyến khích các doanh nghiệp chế biến điều từng bước thay thế trang thiết bị sản xuất đạt quy chuẩn môi trường.*

**Thứ hai,** tập trung phát triển hạ tầng của thị xã gắn liền với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của tỉnh; tìm các giải pháp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh địa phương; tranh thủ sự hỗ trợ từ Trung ương, từ tỉnh nhằm đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông kết nối từ trung tâm thị xã đến các địa phương lân cận, chú trọng điều kiện để xã Long Giang đạt tiêu chuẩn cấp phường. *Từng bước xúc tiến, đánh thức tiềm năng phát triển cụm du lịch lịch sử, sinh thái, tâm linh thuộc địa bàn Phước Long, xây dựng nề tảng hệ thống điều hành thông minh, chính quyền số của thị xã.*

**Thứ ba,** quan tâm an sinh xã hội gắn với bảo vệ môi trường sống của người dân bằng phương thức xã hội hóa, huy động cộng đồng sức mạnh thiện nguyện trong xã hội góp phần giảm thiểu các hoàn cảnh khó khăn cá biệt trên địa bàn thị xã. Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh, cá nhân tôi sẽ đề đạt và cùng cử tri giám sát vai trò của các sở, ngành chuyên môn, nhất là người đứng đầu trong việc *quan tâm giải quyết bức xúc và nhu cầu chính đáng của nhân dân* (trong đó đặc biệt quan tâm đến những vướng mắc tại các dự án trên địa bàn liên quan việc giao đất cho người dân), *trực tiếp theo dõi và quan tâm đến kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng để kịp thời giúp người dân tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống.*

Các vấn đề nêu trên có trở thành thực tế không, trước hết hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ và hành động của chính cá nhân tôi, bên cạnh đó có sự đồng thuận cao của cử tri. Nhưng dù khó khăn thế nào một khi có sự đồng thuận, ủng hộ của cử tri và sự quyết tâm của mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi tin tưởng các định hướng hoàn toàn sẽ thành thực tế. Mỗi lá phiếu của cử tri ủng hộ cho tôi là cả sự gửi gắm và niềm tin của nhân dân vào chặng đường phát triển mới của tỉnh Bình Phước, của thị xã Phước

Long. Là cán bộ, khi trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân khóa X, tôi và các đại biểu sẽ không được phép lãng quên trách nhiệm và những gì đã trình bày trước cử tri.

Vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương tín nhiệm giới thiệu tôi tiếp tục là một trong số những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) tại địa bàn thị xã Phước Long, tôi trân trọng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, quý cử tri và luôn tự thấy rằng, dù ở vị trí công tác nào, trước hết bản thân mình phải luôn phấn đấu làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò của một cán bộ đối với nhân dân, đem được những việc làm thật có ích cho địa phương và nhân dân.

Một lần nữa tôi trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQVN các cấp đã tạo điều kiện cho tôi được tiếp xúc và trình bày Chương trình hành động của bản thân, cảm ơn quý cử tri đã tập trung lắng nghe và mong tiếp tục đón nhận tình cảm và sự góp ý chân thành để bản thân tôi hoàn thiện Chương trình hành động của mình.